



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

กตธ.	
เลขที่.....	500
วันที่.....	6 ส.ค.60
เวลา.....น.	13.23

ส่วนราชการ วช. (กก.ผง. ผ.ผง.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๔๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๔๑๗

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุประเด็นการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องมีฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กอง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ พลยังส่ง)

ผอ.วช.

**สรุปการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ**

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๑. การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)</p>	<p>การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) คือกรอบการบริหารงานของประเทศที่ให้รัฐบาลยึดถือดำเนินการเพื่อสร้างความปรองดองและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และแผนต่างๆ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีและ คสช. ให้ดำเนินการต่อไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจะเร่งผลักดันให้เรื่องการปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดองให้มีความชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น</p> <p>ในระหว่างนี้จะมีการตั้งสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งหมด รวมถึงคอยส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการทั้ง ๔ ชุด โดยจะดึงคนในภาครัฐและเอกชน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกัน</p> <p>ขอให้ ผวจ. และฝ่ายปกครองปรับกระบวนการทัศน์หลักคิดตามแนวทางข้างต้น รวมทั้งเผยแพร่แนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการบูรณาการศักยภาพที่มีในพื้นที่ ทั้งด้านการบริหารเชิงเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การสร้างสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งกำกับกลไกของฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาประเทศชาติไปสู่เศรษฐกิจ ๔.๐ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>
<p>๒. การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่</p>	<p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และระบบการบริหารงบประมาณ เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่รวบรวมความต้องการของประชาชนสามารถใช้แก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีระบบแผนที่ดี รับรู้ถึงความต้องการของพื้นที่และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนงานบูรณาการระดับภาค ที่มีระบบบูรณาการงบประมาณ แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๖ ภาค และมีโครงสร้างที่มีรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลในแต่ละภาค และมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อกำหนดให้มีการจัดทำแผนดังนี้</p> <p>๑) แผนระดับภาค (Macro) สามารถเชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เพิ่มรายได้ของประเทศตามศักยภาพและขีดความสามารถ ลดความเหลื่อมล้ำของภาค โดยปรับปรุงคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ให้มีรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีผู้แทนของทุกกระทรวง ประชาสังคม กลุ่ม NGOs ให้เป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมและสามารถเชื่อมโยงทั้งแผนพัฒนาต่างๆ ในระดับพื้นที่ ทำให้พื้นที่เกิดความเข้มแข็ง เกิดจากความต้องการของประชาชนกลุ่มจังหวัดพัฒนาให้เป็นภาคเพื่อเชื่อมแผนพัฒนาจังหวัด</p> <p>๒) แผนระดับพื้นที่ (Micro) คือแผนระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ทำให้ นอ. ในฐานะกำกับดูแลท้องถิ่นมีหน้าที่เชื่อมโยงประสานแผนให้สอดคล้องเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความชัดเจนด้านกฎหมายและงบประมาณที่รองรับชัดเจน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยไม่มีผลกระทบต่อแผน</p>	<p>สน.ปท./วช.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	งบประมาณของ อปท. โดยกำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดูแลด้านการบริการสาธารณะ และกำหนดให้แผนอำเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้านดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	
<p>๓. การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้นำราชการจังหวัด นายอำเภอตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>มท. ได้กำหนดระบบการติดตามผลการทำงานของ ผวจ. และ นอ. เพิ่มเติม โดยมีกรอบแนะนำการทำงานเป็นรายละเอียด และมีกลไกการติดตามตามกรอบระยะเวลาเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน กระบวนการ (checklist) ซึ่งเป็นการกระตุ้นการทำงาน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความแตกต่างกับการติดตามและประเมินผลกำนัน/ผญบ. ซึ่งจะเน้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับบังคับบัญชาให้กำนัน/ผญบ. ทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามข้อสั่งการที่ได้สั่งการไว้ในระดับพื้นที่</p> <p>ทั้งนี้ อปค. ได้กล่าวถึงการติดตามการทำงานของนายอำเภอว่าเป็นการออกแบบโดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับการประเมิน ผวจ. ของ สป.มท. เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมการทำงานของนายอำเภออย่างต่อเนื่อง โดยให้ ปจ. ดำเนินการตรวจติดตามการทำงานของ นอ. และ ผตปค. ออกไปสุ่มตรวจเพื่อรับทราบปัญหาและค้นหา Best Practice อีกทางหนึ่ง โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวมเฉลี่ย รายไตรมาส (ทั้ง ๒ ไตรมาส) ได้ร้อยละ ๗๗ และขอให้ ผวจ. ใช้แนวทางดังกล่าวตรวจติดตามการทำงานของ นอ. ด้วย</p>	วช./กตร.
<p>๔. การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ</p>	<p>๑. การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนภูมิภาค</p> <p>ขอให้ผวจ./นอ. ติดตามและกำกับดูแลด้วยตนเอง ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ระลึกว่าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นเรื่องสำคัญต้องมีความตั้งใจสูงสุด ให้ถวายงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง งดงาม และสมพระเกียรติ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการได้ถวายความจงรักภักดี</p> <p>๒) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเวทีให้สามารถรองรับจำนวนประชาชนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะจุดพื้นที่บริเวณเส้นทางที่ประชาชนเดินเรียงแถวถวายดอกไม้จันทน์ ห้ามใช้แผงเหล็กกันเป็นทางเดินของประชาชน ให้ใช้วัสดุที่ดูเรียบร้อยสวยงาม</p> <p>๓) เตรียมพิจารณาเลือกรูปแบบช่มถวายดอกไม้จันทน์ ตามรูปแบบที่กรมศิลปากรได้ออกแบบไว้ ซึ่งหากมีความชัดเจนแล้ว มท. จะมีการแจ้งไปยังพื้นที่ต่อไป</p> <p>๔) เตรียมวางแผนในการเชิญชวนภาคเอกชนและประชาชนในการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้อื่นที่มีสีเหลือง อันถือเป็นสีของวันพระราชสมภพและสีประจำราชวงศ์จักรี ให้พร้อมออกดอกในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>๕) กำหนดจัดวางตำแหน่งของจอภาพถ่ายทอดงานพระราชพิธีฯ ในจุดที่เหมาะสม หากมีการแสดงการละเล่นหรือจัดให้มีมหรสพ ขอให้มีการรายงานคณะกรรมการกลางทราบ และพิจารณามหรสพที่มีความเหมาะสม สอดคล้องเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยของไทยที่มีความสร้างสรรค์</p> <p>ทั้งนี้ ขอกำชับให้จังหวัดและอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดงานพระราชพิธีฯ ภายใต้กรอบแผนการทำงานที่ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากจังหวัดใดมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากกรอบการทำงานที่กำหนด ขอให้</p>	สถ.ปค.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>หนังสือแจ้งหาหรือเพื่อขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางหรือขอพระราชทานวินิจฉัยเป็นรายกรณีต่อไป</p> <p>๒. การเตรียมจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐)</p> <p>ขอให้ทุกจังหวัด/อำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนด กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยเน้นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีประชาชนในจังหวัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยขอให้รายงานกิจกรรม และสถานที่จัดให้ มท. ทราบ ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐</p> <p>๓. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)</p> <p>ขอเน้นย้ำให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อขยายผลให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องช่วยกันกล่อมเกล้าให้คนไทยเป็นคนดีมีคุณธรรมติดตัวจนเกิดเป็นวิถีปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและแสดงออกสู่พฤติกรรมที่ดี เพื่อสร้างสังคมและพัฒนาประเทศชาติให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง</p> <p>โดยขอให้บูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานสถานศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน หรือการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีเด่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขยายผลแนวทางดังกล่าว</p> <p>๔. โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และทุนการศึกษาภาคใต้</p> <p>ขอให้ผวจ. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลของผู้ที่ได้รับทุนฯ ทั้งด้านผลการศึกษา ด้านชีวิตความเป็นอยู่ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา รายงานให้ มท. ทราบตามกรอบเวลาที่กำหนด และให้ ผวจ. ๑๒ จังหวัดที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่ได้ขอพระราชทานทุนทรัพย์ติดตามผลการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่โรงเรียนและนักเรียนในพื้นที่ว่าได้มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่</p> <p>๕. การดูแลพระบรมฉายาลักษณ์ให้สมพระเกียรติ</p> <p>ขอให้จังหวัดและอำเภอให้ความสำคัญกับการดูแลจุดที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ชุมเฉลิมพระเกียรติ การประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ รวมทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่ ให้สมพระเกียรติสง่างาม โดยผวจ. ต้องตรวจกำกับหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าปล่อยให้ปล่อยปละละเลยให้เกิดสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดความทรุดโทรม</p>	<p>สส.ปค.</p> <p>กสภ.</p>
<p>๕. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์</p>	<p>ขอให้ดำเนินการตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้กำหนด โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างฯ เพื่อการแถลงสัญญาประชาคม ถือเป็นหลักสันติวิธี โดยเน้นการเจรจาเป็นหลักเพื่อหากรอบในการอยู่ร่วมกันของทุกฝ่ายต่อไป</p>	<p>สน.มม/สนปท.</p>
<p>๖. การรักษาความสงบเรียบร้อย กรณีเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่</p>	<p>ขอให้ผวจ./นอ. ใช้กลไกคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย บูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้บุคลากรในพื้นที่หมั่นคอยตรวจตราอยู่เสมอและมอบหมายผู้เกี่ยวข้องจับตาทวนหน้าที่และเป้าหมายที่ควรดูแล โดยกำหนดวิธีการ</p>	<p>สน.มม./สน.อส.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>พื้นที่ เครื่องมือ การปฏิบัติ มาตรการข่าว มาตรการป้องกันเชิงรับ มีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของกล้องวงจรปิด ผู้รับผิดชอบ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญต่างๆ เช่น สถานที่คมนาคมขนส่ง เส้นทางคมนาคม ศูนย์การค้า แหล่งชุมชน เป็นต้น</p> <p>ในกรณีที่เกิดเหตุความไม่สงบ ขอให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้รับผิดชอบเพื่อสั่งการและเฝ้าระวังสถานการณ์ การรายงาน ตลอดจนการชี้แจงผ่านสื่อทุกแขนงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตื่นตระหนกจากข่าวลือต่างๆ</p>	
<p>๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>ขอให้ผวจ./นอ. ติดตามการป้องกันและผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด และให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและติดตามผลตามการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ รวมถึงขอให้เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ขอให้ฝ่ายปกครองใช้กลไกตามมาตรการทางประชาสังคมให้ทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันลดด้านความต้องการ (Demand side) ของผู้เสพยาเสพติด เช่น การดำเนินโครงการหมู่บ้านสีขาว หมู่บ้านปลอดยาเสพติด การจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อตรวจตราดูแลอย่างสม่ำเสมอการแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้าน ชุมชน</p> <p>๒) ขอให้ดำเนินการส่งผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษานำสู่การคัดกรอง ค้นหาเป้าหมาย ให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด (๒๒๐,๐๐๐ ราย)</p> <p>๓) ขอให้นอก. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดให้สามารถกลับสู่ชีวิตปกติในสังคม โดยประสานด้านการฝึกแรงงาน พัฒนาอาชีพ ตามเป้าหมายที่กำหนด (๑๗๐,๐๐๐ ราย)</p> <p>๔) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการด้านยาเสพติด</p> <p>๕) ดูแลมิให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในเครือข่ายยาเสพติดหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์จากยาเสพติดอย่างใกล้ชิด</p>	<p>สน.อส.</p>
<p>๘. การแก้ไขปัญหา แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์</p>	<p>ขอให้จังหวัด/อำเภอ สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพร้อมรับการประกาศใช้กฎหมายเรื่องเขตที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว (zoning) ที่จะประกาศใช้ต่อไป โดยพื้นที่ที่กำหนดต้องมีความพร้อมและมีความเหมาะสมในการกำกับดูแล</p>	<p>สน.สก./สน.บพ.</p>
<p>๙. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>ขอให้ ศตธ.จังหวัด/อำเภอ เป็นเครื่องมือบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ความใส่ใจและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยึดหลักหากมีเรื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ขอให้ดำเนินการทันที หรือหากกรณีต้องส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการชี้แจงความคืบหน้า เพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าได้มีการดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อมิให้ข้อร้องเรียนลุกลามบานปลาย</p>	<p>สน.สก.</p>
<p>๑๐. การแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม ๔ ข้อของ นายกรัฐมนตรี</p>	<p>ขอให้มท. ใช้ศตธ.จังหวัด/อำเภอ เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องข้อคำถาม ๔ ข้อของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการสะท้อนให้ประชาชนตระหนักถึงผลของการเลือกตั้งที่จะส่งผลถึงการใช้อำนาจรัฐ โดยในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง และต้องมีหลักฐานการยืนยันตัวตนของบุคคลด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นให้ ศตธ. รวบรวมข้อมูลและสรุปประมวลผลความคิดเห็นของประชาชนรายงานให้ มท. ทราบ</p> <p>ทั้งนี้ มท. จะมีหนังสือแจ้งแนวทางดำเนินการให้จังหวัดทราบต่อไป</p>	<p>สน.สก.</p>